



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของ
สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด - फिल्मกรองแสงบานประตูบานเลื่อน ขนาด ๑๘๗ X ๑๑๑ เซ็นติเมตร (ติด
ประตูด้านหน้าสำนักงาน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสยามกิจการ โดย นายธนวิชญ์
อมรชัยชาญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวม
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด - फिल्मกรองแสงติดช่องแสงบานตาย ขนาด ๕๗ X ๒๙ เซ็นติเมตร พร้อม
ติดตั้ง จำนวน ๓ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสยามกิจการ โดย นายธนวิชญ์ อมรชัยชาญ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด - फिल्मกรองแสงติดช่องแสงบานตาย ขนาด ๖๘ X ๑๑๐ เซ็นติเมตร พร้อม
ติดตั้ง จำนวน ๑ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสยามกิจการ โดย นายธนวิชญ์ อมรชัยชาญ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด - फिल्मกรองแสงติดประตูบานสวิงเดี่ยว ขนาด ๑๗๗ X ๗๖ เซ็นติเมตร
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสยามกิจการ โดย นายธนวิชญ์ อมรชัยชาญ
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวมภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด - फिल्मกรองแสงสำหรับงานหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว (หน้าต่าง ๑ ชุด จะมี
ช่องกระจกสำหรับติดฟิล์มกรองแสง ๒ ช่อง ขนาดช่องละ ๑๗.๕ X ๒๓.๕ เซ็นติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ บาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสยามกิจการ โดย นายธนวิชญ์ อมรชัยชาญ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สุเจตน์ จันทร์ฉาย

(นายสุเจตน์ จันทร์ฉาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา